



น.อ.กิตติพงษ์ แก้วภา

สารจากผู้จัดการ

สวัสดิ์ครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ทุก ๆ ท่าน ช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังเปิดเทอม ผู้ปกครองทุกท่านก็คงกำลังรับมือกับค่าใช้จ่ายให้กับบรรดาบุตรหลานของท่านอยู่ ทางสหกรณ์ก็ได้เตรียมเงินไว้ให้กับสมาชิกที่เดือดร้อนทุกท่านแล้ว

และ เมื่อ 30 มี.ค.57 และ 1 เม.ย.57 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการได้อนุมัติเงินกู้กับ ธนาคาร ธกส.ให้กับสมาชิกชุดใหญ่จำนวนทั้งหมด 48 ราย จำนวนเงิน 29,000,000.บาท ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกได้ส่วนหนึ่ง โดยการหาแหล่งเงินกู้มาเสริมสภาพคล่องด้านการเงินให้กับสหกรณ์ ทางคณะกรรมการมีความห่วงใย ในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าทางท่านประธานและคณะกรรมการไม่นิ่งนอนใจที่จะดูแลสมาชิกให้ได้รับประโยชน์สูงสุด มีการแก้ไขระเบียบต่าง ๆ ซึ่งได้ลงรายละเอียดไว้ในเว็บไซต์ของสหกรณ์ (www.wing 5 - coop.com)

น้อง ๆ ที่มาบรรจุใหม่และที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ ก็ขอเชิญชวนให้มาสมัครเป็นสมาชิกกันนะครับ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเริ่มต้นในการออม ซึ่งดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากของเราจะสูงกว่าธนาคารมาก ร้อยละ 4.5 ต่อปี หรือถ้ามีเหตุจำเป็นน้อง ๆ ก็จะได้ตัดสินใจได้ว่า สหกรณ์เป็นที่พึ่งอีกทางหนึ่ง เพราะเรามีทั้งการกัวงเงินจำนวนน้อย โดยการกู้ฉุกเฉินไว้ใช้ในระยะเวลาสั้น ให้ผ่อนส่งถึง 4 เดือน เสียดอกเบี้ยน้อยมาก เมื่อเทียบกับการกู้นอกระบบ รวมถึงการกู้เพื่อลงทุนระยะยาว ก็ให้ผ่อนส่งได้ถึง 150 งวดส่งแบบสบาย ๆ ตามจำนวนวงเงิน สิ้นปีมีปันผล แจกเงินอีกด้วย

ถ้าสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ขอให้แจ้งที่กรรมการหน่วยของท่านได้ทราบเพื่อจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ต่อไป

ขอบคุณครับ

สวัสดิการเกี่ยวกับการเจ็บป่วย

ตามมติที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ ฯ ปี 2555 ให้สหกรณ์ ฯ จ่ายเงินให้สมาชิกที่เจ็บป่วย และได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและนอนตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป จะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจำนวน 500.-บาท ปีละไม่เกิน 1 ครั้งต่อคน (เฉพาะสมาชิก สอ.) โดยใช้ในหมวดทุนสาธารณประโยชน์

หลักฐานที่ต้องใช้

- 1.ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยทางโรงพยาบาลที่ทำการรักษา 1 ฉบับ

ขั้นตอนการจ่าย

เมื่อทางสมาชิกได้นำใบรับรองแพทย์มายื่นที่ สหกรณ์ ฯ ทางเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตรวจสอบแล้วจะนำเสนอในที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติต่อไป

อย่าลืม!! เจ็บป่วยสหกรณ์ฯ มีเงินช่วยนะคะ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก		
ออมทรัพย์	3 %	ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ	4.5 %	ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้		
เงินกู้สามัญและฉุกเฉิน	7 %	ต่อปี

0 คำถามขออดิษฐ์๑

ฉบับนี้สมาชิกมีปัญหามาให้ตอบอีกแล้วคะ

Q : ผมอยากทราบข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับสหกรณ์ ฯ

ผมจะดูได้จากที่ไหนครับ

A : ทางสหกรณ์ ฯ มีเว็บไซต์ (www.wing 5- coop.com)

ให้สมาชิกสามารถเข้าไปดูข่าวสาร ระเบียบข้อบังคับ

เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ ฯ ได้ ส่วนข้อมูลส่วนตัว

สมาชิกต้องมาขอรหัสผ่านที่สหกรณ์ ฯ ก่อนเพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนตัวของตนเอง

Q : ผมมีสิทธิ์ค่าประกันได้กี่คนครับ

A : ตอนนี้สมาชิกคนหนึ่งสามารถค่าประกัน ได้ 3 คน ค่ะ

Q : ผมจะกู้เงินใช้หลักฐานอะไรบ้างครับ ผมกับ

ภรรยา บัตรยังเป็นคนละนามสกุล จะทำอย่างไรครับ

A : ใช้บัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประชาชนของ คู่กู้และผู้ค้ำประกันพร้อมทั้งของคู่สมรสด้วย แต่ถ้านามสกุลของคู่สมรสไม่เหมือนกัน ขอให้แนบทะเบียนสมรส ค่ะ

พบกันฉบับหน้านะคะ

ข้อมูล " สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด

หมายเลข 382-2-02342-4

โดยปฏิบัติดังนี้ : เขียนใบฝากเงินที่ธนาคารเข้าชื่อบัญชี "สหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน 5 จำกัด" พร้อมสำเนา และนำสำเนาใบฝากมาที่สหกรณ์ ฯ เพื่อเขียนใบนำฝากเข้าบัญชีของผู้ฝากในวันเดียวกัน

การใช้ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ ฯ

พ.ศ.2557 บังคับใช้ตั้งแต่ 27 มี.ค.57

ระยะเวลาการเป็นสมาชิก	จำนวนเงิน
เป็นสมาชิกไม่ถึง 1 ปี	30,000.-บาท
เกินกว่า 1 ปี ถึง 3 ปี	40,000.-บาท
เกินกว่า 3 ปี ถึง 5 ปี	50,000.-บาท
เกินกว่า 5 ปี ถึง 7 ปี	60,000.-บาท
เกินกว่า 7 ปี ถึง 10 ปี	70,000.-บาท
เกินกว่า 10 ปี ขึ้นไป	80,000.-บาท
คู่สมรสของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม	20,000.-บาท

ทุนสงเคราะห์ศพ

- 1.พ.อ.อ.เสวก ทรัพย์สมจิตร 80,000.- บาท
- 2.ร.ต.อนงค์ พัดเอี่ยม 80,000.- บาท
- 3.พ.อ.อ.บรรจง รุ่งสว่าง 80,000.- บาท
- 4.พ.อ.อ.ยุทธพงษ์ จีรพัตรไพรีพ่าย 80,000.- บาท

กองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน

ต่อจากฉบับที่แล้ว ค่ะ

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุน

- 1.กองทุนจะรับชำระหนี้ร่วมกับผู้ค้าประกันในอัตราส่วนเท่า ๆ กัน ของจำนวนเงินกู้คงเหลือ ตามสัญญากู้เงินของผู้กู้หลังจากนำเงินค้ำหุ้น เงินฝาก และเงินอื่นใดที่ผู้กู้พึงได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และทางราชการ หักชำระเงินกู้แล้ว
- 2.กรณีผู้ค้าประกันคนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรมก่อนชำระหนี้เสร็จสิ้น กองทุนจะรับชำระหนี้ร่วมกับผู้ค้าประกันในอัตราส่วนที่เท่ากัน ของจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญากู้เงินของผู้กู้
- 3.ในกรณีที่เงินกองทุนมีไม่พอจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการ
- 4.การรับภาระหนี้โดยกองทุน ให้กองทุนชำระหนี้แก่สหกรณ์โดยการผ่อนชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่เหลือตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้
- 5.ผู้ค้าประกันที่จะได้รับความช่วยเหลือ ต้องเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้สามัญของผู้กู้ที่บริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนผ่านไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- 6.ผู้กู้ที่ทำสัญญากู้เงินก่อน ระเบียบนี้ใช้บังคับสามารถบริจาคเงินเข้ากองทุน ฯ นี้ได้

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด

ฉบับที่ 14 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 - พฤษภาคม 2557
www.wing5-coop.com

สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นคง สหกรณ์ก้าวไกล สินค้าไร้รัฐสมาชิก

ชบวนการสหกรณ์ในประชาคมอาเซียน



2012
International
Year of
Cooperatives

ชบวนการสหกรณ์ในประชาคมอาเซียน
(Cooperative Movement in ASEAN Community)

สหกรณ์ เป็นสิ่งที่ย้าเตือนในประชาคมนานาชาติ ได้ตระหนักว่า เราสามารถบรรลุได้ทั้งความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และการมีความรับผิดชอบต่อสังคมในเวลาเดียวกัน..

โดย วีระ คำวิเศษณ์
มูลนิธิพัฒนาสหกรณ์แห่งเอเชีย (มสอ.)
(Cooperative Development Foundation)

